

# ทำอะไรกับใคร...ให้เหมือนทำกับพระเจ้า

โดย ศจ.สมนึก มนตรีเลิศศรี

เป็นนักเทศน์เวลาเตรียมเทศนาก็มักจะต้องหาบทความหรือ เรื่องน่าสนใจมาประกอบคำเทศนา เพื่อให้สมาชิกในคริสตจักรเข้าใจความหมายของเรื่องที่ต้องการอธิบายให้กระจ่างขึ้น และ แน่ใจที่สุด เพื่อเป็นการขจัดความงมงายของบรรดาคริสตชนทั้งหลาย ที่มีกอนอนดึกในคืนวันเสาร์ด้วย มีเรื่องเล่าโดยบุคคลไม่ปรากฏนามดังต่อไปนี้ซึ่งเราสามารถเรียนบทเรียนเรื่อง การให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ การให้บริการที่ดี ความสัตย์ซื่อในหน้าที่การงานและ ความคงเส้นคงวาได้ เชื่อว่า หากคริสตจักรมีบุคคลเช่นนี้แล้ว ย่อมจะมีประสิทธิภาพกับสิ่งดี ๆ ได้เสมอ ความจริงเราหวังว่าทุกคนในโลกจะเป็นคนเช่นนี้

คืนวันหนึ่ง ในขณะที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างแรงมีสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่ง เดินเข้าไปที่โรงแรมเล็ก ๆ และถามขอห้องพักที่นั่น เจ้าหน้าที่ด้านหน้าของโรงแรมแจ้งให้ทราบว่า ห้องทุกห้องของโรงแรมเต็มหมดแล้ว ความจริงทุกห้องของโรงแรมในเมืองนี้เต็มหมดแล้วเหมือนกัน แต่ผมคงไม่ยอมให้ท่านทั้งสองออกจากที่นี้ทั้งที่ฝนกำลังตกหนักเช่นนี้แน่ เอาอย่างนี้ก็ได้แล้วกัน หากคุณไม่ลำบากใจจนเกินไป พักที่ห้องของผมคืนนี้ก็ได้รับ สามีภรรยาคุณรู้สึกเกรงใจเหลือเกิน แต่เจ้าหน้าที่คนนั้นยืนยันว่า ให้ทั้งสองพักได้ไม่ต้องเกรงใจ วันรุ่งขึ้น พอชำระค่าที่พักแล้ว ก็พูดเปรยออกมาว่า คุณใจดีมาก สักวันหนึ่งผมจะสร้างโรงแรมที่ดีที่สุดในอเมริกาให้คุณบริหาร เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ยิ้มแบบเงิน ๆ ด้วยความสุภาพ ซึ่งอีกไม่กี่ปีให้หลัง เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบว่า คุณจำคืนที่ฝนตกหนักได้ไหม หลังจากนั้นในจดหมายก็เชิญเจ้าหน้าที่ท่านนี้ให้เดินทางไปยังนครนิวยอร์ก และในจดหมายนั้นก็ส่งตั๋วเครื่องบินไปกลับมาให้ด้วย พอเดินทางถึง เจ้าหน้าที่ท่านนี้ถูกเชิญไปยังตึกใหม่เอี่ยม ตั้งสูงเด่นที่มุมถนนตัดระหว่าง ถนนที่ 5 และ 34 ซึ่งมีตึกตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ ชายคนนั้นที่เชิญเจ้าหน้าที่โรงแรมมาแจ้งให้ทราบว่า นี่แหละคือโรงแรมที่ผมสร้างขึ้นมา ให้คุณเป็นผู้บริหาร ชายคนนั้นคือ Waldorf Astor ซึ่งโรงแรมที่สร้างขึ้นมานั้น คือ โรงแรมที่เริ่มต้นด้วยชื่อ Waldorf-Astoria ส่วนเจ้าหน้าที่ท่านนั้น คือ George C. Boldt ซึ่งเป็นผู้จัดการคนแรกของโรงแรมสวยหรูแห่งนี้ เราเรียนบทเรียนน่าสนใจบางสิ่งบางประการ

## ก. ผู้ทำงานด้านบริการ ต้องทำงานด้วยชีวิตจิตใจ

มิใช่ทำแต่เฉพาะเป็นหน้าที่เท่านั้น เพราะการบริการคือการทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกประทับใจ เราหวังว่าในคริสตจักรของเรา จะเต็มไปด้วยคนที่ทำงานด้วยความเต็มใจ มิใช่ทำเฉพาะหน้าที่ไม่ว่าท่านเป็นนักเทศน์ ผู้ปกครอง คณะธรรมกิจ มัคทายก หรือ คนทำการให้ด้านหนึ่งด้านใด ท่านพึงทำงานด้วยน้ำใจจริง ด้วยจิตใจของการรับใช้ ในหน่วยงาน องค์การคริสเตียน ก็เช่นกัน ต้องการคนให้บริการด้วยความตั้งใจจริง ทำงานในหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ดังพระคำตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “การรับใช้ซึ่งท่านได้รับทำในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงระวังกระทำให้สำเร็จ” โคลโลสี 4:17

## ข. การทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้ทำแบบขั้นหนึ่ง

ทำเสมือนหนึ่งทำกับพระเจ้า มิใช่ทำกับมนุษย์ หากเราคิดว่า อะไรก็ดีที่เราทำในกิจวัตรประจำวันของเรา เรากำลังทำกับพระเจ้า โลกนี้คงจะมีความสุขสันติมากขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเริ่มต้นจากเราเองก่อน มิใช่การไปเรียกร้องให้ใครต่อใครต้องเป็นอย่างไรที่เราอยากให้เป็น แต่เราให้เป็นอย่างไรที่เราอยากให้คนอื่นเป็นก่อน พระคำของพระเจ้าสอนเราต่อไปอีกว่า “ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์” โคลโลสี 3:23

## ค. ความคงเส้นคงวาเป็นสิ่งที่ไม่พึงละเลย

เมื่อจะต้องให้บริการอะไรกับใคร เราต้องคงเส้นคงวาในการทำดีกับทุกคน ไม่ใช่มาตรฐานความรู้สึกรู้ใจของเราในการพิจารณาคนหนึ่งคนใด แต่ให้เราทำกับทุกคนเหมือนกัน คือให้เขาได้รับการบริการที่ดีจากเรา ให้เขาประทับใจในการทำงานการให้บริการของเรา เป็นการหว่านหรือลงทุนในสิ่งที่ดี เพราะการหว่านอะไรลงไปก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้น หากเราหว่านความคงเส้นคงวา ความสัตย์ซื่อ เราก็จะได้รับตอบสนอง นาย George C. Boldt คงไม่ทราบว่าคุณสามีภรรยาคุณนั้นที่เขาต้อนรับในคืนวันฝนตกหนัก จะเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างโรงแรมสวยหรูให้เขาบริการ เราหวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราด้วยเหมือนกัน หากต้องการรับสิ่งดี ก็ให้เราหว่านสิ่งที่ดีก่อน พระเจ้าทรงทราบดีว่าใครสมควรจะได้รับอะไร สำคัญตรงที่ว่า ให้เราสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าก่อน แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่สุดก็ตามที คนงานที่มีตำแหน่งเล็กน้อย อย่าไปคิณน้อยใจตนเองว่าทำไมต้องทำงานเล็กน้อยเช่นนี้ สำคัญตรงที่ว่า ให้เราสัตย์ซื่อคงเส้นคงวาก่อนในที่สุด

สำหรับคริสเตียนทั้งหลาย ให้เราพิจารณาว่า อะไรก็ตามที่เราได้รับในขณะนี้ หรือ เป็นอยู่ในขณะนี้ในชีวิตของเรา เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราได้รับจากพระองค์แล้ว ก็ให้เราเรียนรู้ที่จะปรนนิบัติพระองค์ ทำทีของคริสเตียนก็คือ ทำอะไรกับใครให้ทำเสมือนหนึ่งทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

หากเราบริการดีกับใครก็บริการดีกับพระเจ้า หากเราค่า บน คำหนีใครก็เท่ากับเรา ค่า บน คำหนีพระเจ้า คงไม่ต้องสงสัยว่า การหว่านของคนบางคนนั้น เป็นการหว่านเนื้อหนัง ดังนั้น ผลของการเก็บเกี่ยวในชีวิตของเขา จึงเป็นแต่เรื่องหนักใจทั้งสิ้น ให้เราหว่านสิ่งที่มาจากพระวิญญาณเพื่อในที่สุดเราจะเกี่ยวเก็บผลของพระวิญญาณด้วยเช่นกัน “เหตุฉะนั้น เมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจงปฏิบัติพระองค์ด้วยนั้น” โคโลสี 2:6.

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน 2006, หน้า 50-51.